



แถลงการณ์

“สถานการณ์พิสูจน์ผู้นำ”

ตามที่ “กลุ่มอดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และภาคประชาชน” ได้แถลงข่าวที่หน้าประตูป้อมยาม 1 ของ กฟผ. ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นั้น สร.กฟผ. ได้เชิญกลุ่มอดีตฯ เข้าร่วมประชุมหารือถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มอดีตฯ ได้รับความชัดเจนว่า ทางกลุ่มอดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีความห่วงใยในความเป็นไปในอนาคตของ กฟผ. ในการเปลี่ยนแปลง กฟผ. เนื่องจากนโยบายของรัฐที่เอื้อเอกชนที่ผ่านมา ทำให้ กฟผ. อยู่ในภาวะถดถอยในทุกด้าน จากการมองถ่ายกิจการไฟฟ้าจากรัฐไปสู่เอกชน ซึ่งเป็นรูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างหนึ่ง อันจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนเดือดร้อน ในสถานการณ์เฉพาะหน้า ทางกลุ่มอดีตฯ ให้ความสำคัญสองประเด็นหลัก คือ การแต่งตั้งผู้ว่าฯ คนที่ 16 และค่าไฟฟ้าแพง

ประเด็นแรก เรื่องผู้ว่าฯ กฟผ. คนที่ 16 ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง สร.กฟผ. ได้ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาการแต่งตั้งผู้ว่าฯ เห็นว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าบิกพลังงานจะมีอิทธิพลในวงการพลังงานมากมายก็ตาม เนื่องจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานปัจจุบัน (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ซึ่งเป็นนักกฎหมาย มีประวัติการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างชัดเจน เช่น ตรวจสอบการทุจริตกรณี “ค่าโง่ทางด่วน” เส้นทางบูรพาวิถี เพื่อปกป้องเงินภาษีประชาชนเกือบ 10,000 ล้านบาท ตรวจสอบและรื้อฟื้นคดี “ค่าโง่ไฮโปเวลล์” เพื่อปกป้องเงินภาษีประชาชนกว่า 25,000 ล้านบาท และอื่นๆ มีมากมาย ถือว่าเป็นนักการเมืองน้ำดี เมื่อขึ้นตอนการสรรหาผู้ว่าฯ ถูกต้องเป็นธรรม การเปลี่ยนแปลงผลการสรรหาผู้ว่าฯ จึงเป็นไปได้ เมื่อผู้นำมีจุดยืนที่ชัดเจน การที่ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นแสดงถึงการไม่ลงตัว มีอุปสรรค ซึ่งอาจเกิดจากความพยายามของบิกพลังงานในการยึดครองกิจการพลังงาน เข้าแทรกแซงควบคุมกิจการภายใน กฟผ. ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พิสูจน์ความเป็นผู้นำของ รมว.พลังงาน และ สร.กฟผ. เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของ รมว.พลังงานคนปัจจุบันนี้

ประเด็นที่สอง คือเรื่องค่าไฟฟ้าแพงซึ่งเป็นความเดือดร้อนของคนทั้งชาติอยู่ขณะนี้ เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ท่าน รมว.พลังงานต้องแก้ไข แน่แน่นอนว่าท่าน รมว.พลังงานต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ประชาชนก่อน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ กฟผ. โดยตรง เพราะเป็นองค์การที่รับผิดชอบด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

สร.กฟผ. เชื่อมั่นว่าท่านจะมีนโยบายปกป้องรัฐวิสาหกิจ กฟผ. เพราะ กฟผ. เป็นสมบัติของประเทศชาติประชาชน เป็นองค์การที่รักษาความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า มีภารกิจเพื่อประเทศชาติประชาชน เช่นเดียวกับท่าน รมว.พลังงาน ในการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าในระยะยาวต้องอาศัยบทบาทของรัฐวิสาหกิจเป็นสำคัญ ซึ่งต้องสวนทางกับนโยบายเอื้อต่อเอกชนที่ผ่านมา จนทำให้ประเทศชาติและประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้า การจะแก้ไขได้ต้องอาศัยบุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้นำอย่างแท้จริง จึงจะแก้ไขปัญหาได้ เรียกได้ว่า “สถานการณ์พิสูจน์ผู้นำ”

ในการนี้ สร.กฟผ. ร่วมกับเครือข่ายปกป้องไฟฟ้า-ประปาและยา เพื่อชาติประชาชน (คฟปย.) ได้ทำหนังสือขอเข้าพบท่าน รมว. พลังงานแล้ว เพื่อขอแสดงความยินดี และเรียนปรึกษาหารือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงและปัญหาของประเทศชาติประชาชนต่อไป

ร่วมด้วย ช่วยกัน สร้างสรรค์ พัฒนา



(นางณิชารีย์ กิตตะคุป)

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 ตุลาคม 2566